

Kính thưa anh chị trong hội, nhà hảo tâm, mạnh thường quân thân mến!

Em là Nguyễn Minh Sang là một thiện nguyện viên (TNV) của Hội VINAHF tại tỉnh Đồng Tháp. Lời nói đầu tiên em xin kính chúc anh chị trong hội cùng nhà hảo tâm, mạnh thường quân được dồi dào sức khỏe, vui tươi và hạnh phúc.

Em cũng không quên thay mặt cho bà con nghèo Đồng Tháp một lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất!

Trong cuộc sống hiện đại như hiện nay, cuộc sống lúc nào cũng tất bật và nhộn nhịp, tất cả phải vì miếng cơm manh áo, ai cũng phải lo cho cuộc sống mưu sinh cho bản thân và cả gia đình. Nhưng đã là xã hội thì không tránh khỏi người giàu và người nghèo. Trong xã hội đó có không ít những người đang có hoàn cảnh vô cùng thương tâm, chỉ cần nhìn hoặc nghe nói cũng đủ làm cho lòng ta phải nao núng, phải xót xa. Nhưng trong biển người mênh mông ấy vẫn còn những ánh hào quang tỏa sáng mà không có bất cứ thứ gì che khuất được đó chính là tấm lòng **“giúp người, giúp đời”** của tất cả anh chị, nhà hảo tâm không tiếc công sức và tiền bạc đã và đang xây dựng cho xã hội này ngày càng tốt đẹp hơn.

Tất cả các hoạt động của hội đều làm em cảm thấy phấn khích bởi giúp được kịp thời cho những em học sinh nghèo vượt khó học giỏi đang có nguy cơ bỏ học được một cơ hội đeo đuổi ước mơ của mình thông qua chương trình **“Học Bổng Dài Hạn”**. Trong những năm qua, hội có triển khai chương trình **“Vay vốn không lãi suất”**, em thấy hoạt động này rất hay và có ý nghĩa rất nhiều. Em đi công tác nhiều nơi trong tỉnh Đồng Tháp cũng gặp không ít những hoàn cảnh vô cùng khó khăn nhưng qua trao đổi và tiếp xúc em cảm nhận được ở họ có một ý chí vươn lên số phận, có những kế hoạch làm ăn rất muốn được thực hiện nhưng muốn làm được điều đó thì việc đầu tiên là **“vốn”** nhưng vì cuộc sống mưu sinh cơm ngày ba bữa còn lo chưa xong chứ nói đâu dư tiền ra để thực hiện kế hoạch của mình. Nhiều lúc, em nghe họ nói về kế hoạch của họ mà làm mình cảm thấy rất phấn khích.

Nếu họ đi vay mượn tiền bên ngoài hay của ngân hàng thì chưa thấy thành quả đâu mà trên đầu đã gánh một khoản nợ nhất định rồi. Khi làm xong còn lời được là bao. Từ khi chương trình này được triển khai cũng như là cứu cánh cho những gia đình ấy, những gia đình đang có nghị lực, ý chí, một kế hoạch làm ăn tốt muốn vươn lên cái nghèo đang đeo đẳng mình. Em cũng hy vọng các nhà hảo tâm các mạnh thường quân có thể ủng hộ cho hoạt động này ngày càng được nhân rộng ra để giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn được nhiều hơn.

Từ lúc em tham gia vào công tác thiện nguyện viên trong hội cũng đã hơn bảy năm, em cảm nhận được tinh thần giúp đời, giúp người nhưng không cần người khác phải báo đáp lại mình. Em cảm nhận được cái hay cái tinh túy của hội, hoạt động vì mục đích từ thiện chân chính, không quảng bá thương hiệu. Lấy **“tấm lòng hướng thiện”** làm nòng cốt cho mục đích hoạt động của mình. Em thật sự rất ngưỡng mộ về tinh thần này của hội, em mong rằng hội mình sẽ ngày càng được nhiều **nhà tài trợ, nhiều mạnh thường quân** ủng hộ nhiều hơn để có thể giúp được vô số mảnh đời bất hạnh trong xã hội.

Ngoài ra anh chị trong hội cũng thấu hiểu hơn hoàn cảnh gia đình của từng thiện nguyện viên, giúp kết nối Thiện Nguyện Viên ở mọi miền đất nước tương thân tương ái và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau nhất là trong đại dịch Covid vừa qua trong nhiều lần cứu đói cho bà con đang trong dầu sôi lửa bỏng và trong những chuyến thị sát về thăm các gia đình nghèo. Rồi từ đó lắng nghe tâm tư nguyện vọng và động viên khích lệ tinh thần cho các em có thêm động lực để hoạt động tốt hơn.

Tấm lòng đó ở mỗi thiện nguyện viên chúng em đều rất trân trọng, khắc ghi và tự nhủ với lòng sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng các anh chị đã tin tưởng và đặt niềm tin vào chúng em.

Cuối thư này em cũng xin thay mặt những mảnh đời bất hạnh tha thiết cảm ơn các anh chị, nhà hảo tâm, mạnh thường quân một lần và nhiều lần nữa đã không tiếc công sức mồ hôi của mình để giúp đỡ mọi người.

Em TNV VINAHF Nguyễn Minh Sang xin được phép kính thư.